






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

7 กุมภาพันธ์ 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <b>นโยบาย</b>	
<b>มะเร็งรักษาทุกที่ใช้เกณฑ์เดิม</b> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (กรุงเทพธุรกิจ, เดลินิวส์, Hfocus, thecoverage, thaipbs, bangkokbiznews, prachachat, ไทยรัฐ)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ยืนยัน ว่า สปสช. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการตามนโยบาย "มะเร็งรักษาทุกที่" แล้ว โดยนพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ได้ลงนามคำสั่งยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์มะเร็งรักษาทุกที่ ฉบับใหม่ ที่จะบังคับใช้ 1 เม.ย. 2568 แล้ว ซึ่งจะมีผลทำให้กลับไปประกาศ หลักเกณฑ์ฯ ฉบับเดิม ปี 2566-2567 และได้ส่งหนังสือแจ้งเวียนหน่วยบริการ ทั่วประเทศรับทราบแล้ว ผู้ป่วยมะเร็งสามารถเข้ารับบริการตามนโยบายนี้ได้ตามแนวทางการบริการเดิม</p>	
 <b>ฝุ่น PM2.5</b>	
<b>ฝุ่น PM 2.5</b> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5</b>  <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก., ฐานเศรษฐกิจ, news1live, sondhitalk)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รว.สธ. ห่วงใยประชาชน ซึ่งจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ของกรมควบคุมมลพิษ ระหว่างวันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ์นี้ มีแนวโน้มฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน ทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมแนะนำประชาชน ควรปฏิบัติตามแนวทาง "เช็ค ใช้ เลี่ยง ลด ปิด" อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ "ใช้" หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยควรเลือกใช้หน้ากาก N95 เป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันตนเองจากการรับสัมผัสฝุ่น PM 2.5</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมอนามัย แนะนำการสวมหน้ากากที่ถูกวิธี ควรจะสวมให้ครอบกระชับจมูกและได้คาง รวมถึงทดสอบการแนบสนิทของหน้ากากกับใบหน้า หากสวมแล้วหายใจไม่สะดวก แน่นหน้าอก เมื่อยลำ ปวดศีรษะ หรือคลื่นไส้ ให้รีบถอดออก และเปลี่ยนวิธีป้องกันตนเอง รวมถึง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ และผู้มีโรคประจำตัว อาจเลือกใช้ หน้ากากอนามัยแทนหน้ากาก N95 รวมถึงห้ามใช้หน้ากากร่วมกับผู้อื่น ห้ามนำไปซักแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ และไม่ควรรวมหน้ากาก N95 ขณะออกกำลังกาย เพราะจะทำให้ร่างกายต้องหายใจแรงและเร็วขึ้น อาจเป็นอันตรายได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>- นพ.วรงค์ โชติพิทยสุนนท์ โฆษก สธ.ด้านการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 เผย สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 2568 ภาพรวมค่าเฉลี่ยระดับสี่สัมพันธ์ต่อสุขภาพ 37 จังหวัด จังหวัดที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ระดับสี่สัมพันธ์ 5 จังหวัด คือ สระบุรี เพชรบุรี น่าน หนอง  ฉะเชิงเทรา คาดการณ์ 7 วันข้างหน้าวันที่ 7-8 ก.พ. 2568 ยังมีค่าฝุ่นสูงอยู่ทั้งในเขต กทม. และปริมณฑลภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก แต่จะดีขึ้นวันที่ 9-10 ก.พ. 2568 มีลมพัดฝุ่นที่สะสมออกไป จากนั้นวันที่ 11-13 ก.พ.ฝุ่นจะกลับมามีผลกระทบอีกเช่นเดิม ระดับฝุ่นดังกล่าวเป็นค่าเฉลี่ย พร้อมแนะนำให้เช็คค่าฝุ่นก่อนออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเพื่อเตรียมพร้อมป้องกันสุขภาพตนเอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., สยามรัฐ, news1live, pptv, newtv, topnews, INN, thebangkokinsight, nation ,ch7, posttoday)</p> <p>- กรมควบคุมมลพิษคาดการณ์ระหว่างวันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ 2568 ในตอนเช้า ท้องฟ้าจะหมุกหมัว ส่งผลให้ทัศนวิสัยลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล ทั้งนี้ สถานการณ์ฝุ่นละออง จะลดลงในวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ หลังจากนั้นจะกลับมาเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง</p> </li> </ol>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายณัฐพงษ์ เรื่องปัญญาวุฒิ หัวหน้าพรรคประชาชน แอลงข่าววิกฤต PM2.5 คือวิกฤตภาวะผู้นำ และข้อเสนอเชิงนโยบาย บริเวณคาดฟ้า อาคารรัฐสภา ระบุว่า ตนคิดว่าเป็นเวลาที่รัฐบาลและผู้บริหารท้องถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการมาตรการร่วมกันอย่างจริงจัง ออกช่องทางที่เกิดในการบริหารระหว่างกัน และเดินหน้าแก้ไขเพื่อประชาชนโดยเร็วที่สุด โดยมีข้อเสนอเชิงนโยบาย ได้แก่ การผลักดันมาตรการนโยบาย Low emissions zone ใน กทม., การมอบอำนาจในการตรวจ จับปรับรถวันดำ ตาม พ.ร.บ.การขนส่งทางบกแก่ กทม., ข้อบัญญัติรถเมล์อนาคต, การปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ให้สอดคล้องกับอายุของรถ และการประกาศเขตควบคุมมลพิษใน กทม. ทั้งนี้ เชื่อว่าหากกทม.สามารถขจัดปัญหาฝุ่นได้ ก็จะสามารถเป็นโรลโมเดลให้กับพื้นที่อื่นๆ ต่อไป</p> <p><b>2. ทดสอบหน้ากากอนามัย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, thailandplus, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เผย รายงานการทดสอบประสิทธิภาพการกรองอนุภาคของ หน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ในห้องปฏิบัติการ พบหน้ากากอนามัยที่ส่งตรวจคุณภาพส่วนใหญ่มีประสิทธิภาพการกรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอน ได้ไม่น้อยกว่า 95% สำหรับหน้ากาก N95 พบสามารถกรองอนุภาคได้ไม่น้อยกว่า 95% พร้อมแนะนำว่าหากหน้ากากอนามัยไม่แนบสนิทกับใบหน้าของผู้สวมใส่ อนุภาคฝุ่นจะสามารถรั่วเข้ามาบริเวณใบหน้าได้ จึงควรมีอุปกรณ์เสริมที่สามารถทำให้หน้ากากอนามัยแนบกระชับกับใบหน้า และการใช้หน้ากาก N95 เมื่อสวมใส่ควรปรับให้กระชับกับใบหน้าเช่นกัน ทั้งนี้ กรมฯเปิดให้ผู้ประกอบการส่งหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ และหน้ากาก N95 ทดสอบตามมาตรฐาน มอก.ได้ ที่ศูนย์รวมบริการ หรือสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>โครงการก่อสร้าง รพ.หาดใหญ่ 2</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (77kaoded, pantip)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รพ.ช.ส. พร้อมด้วย ผู้บริหารกลุ่มสยามนครินทร์ ผู้บริจาคที่ดิน 130 ไร่ สำหรับก่อสร้าง รพ.หาดใหญ่ 2 ผอ.รพ.หาดใหญ่ สธน.เขต 12 และหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุมหารือการดำเนินงานโครงการก่อสร้าง รพ.หาดใหญ่ 2 โดยพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่สูงน้ำไม่ท่วม ไม่ต้องใช้งบประมาณถมพื้นที่เยอะ โอบล้อมด้วยธรรมชาติ อยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลัก และอยู่ใกล้แนวถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่สายตะวันออก โดยได้จัดตั้งงบประมาณในการปรับพื้นที่ 92 ล้านบาท เมื่อพร้อมจะมีพิธีส่งมอบและแอลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้ง</p>	
<p><b>พิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, bankaonews, 77kaoded)</p> <p>- นายเดชอิศม์ ขาวทอง รพ.ช.ส. ประธานในพิธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์สนามกีฬาประจำอ.สะเดา (สนามกีฬาเมืองปาดังเบซาร์) จ.สงขลา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศด้านกีฬา และสนับสนุนการแข่งขันกีฬาของภาครัฐ เอกชน ตลอดจนส่วนภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะดำเนินการก่อสร้างในปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2568 หากการก่อสร้างสนามกีฬาประจำอ.สะเดา แห่งนี้แล้วเสร็จ เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ จะมีสนามที่มีมาตรฐาน สามารถใช้ประโยชน์ในการกีฬาและนันทนาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับให้บริการแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั้งในและนอกเขตเทศบาลต่อไป</p>	
<p><b>ประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สป. ฉบับ ม.ค.68</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> thecoverage</p> <p>- นพ.มณฑิรย์ คณาสวัสดิ์ รองปลัด สธ. ลงนามหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง “ประกาศใช้บัญชีรายการครุภัณฑ์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฉบับ ม.ค.2568” ส่งถึง นพ.สสจ. ผอ.รพศ. และ ผอ.สำนักงานเขตสุขภาพ ทุกแห่ง โดยมีสาระสำคัญแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงรายการ และราคาครุภัณฑ์ บัญชีรายการครุภัณฑ์ สป.สธ. ให้เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับการใช้งาน และระดับของหน่วยบริการ สามารถใช้ในการอ้างอิงจัดทำคำขอของบลงทุน</p>	
<p><b>แอปฯ Ped Dose &amp; Y-site checker</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, hfocus, line, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ธนินทร์ เวชชาภินันท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคเด็ก บ่อยครั้งมีความจำเป็นต้องให้ยาฉีดทางหลอดเลือดดำร่วมกันหลายชนิด แต่มียาฉีดบางชนิดไม่สามารถให้ทาง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>หลอดเลือดดำพร้อมกันได้เนื่องจากความไม่เข้ากันของยา สถาบันสุขภาพเด็กฯ ได้มีการพัฒนาแอปฯ Ped Dose &amp; Y-site checker สำหรับตรวจสอบความเข้ากันได้ของยาจำเพาะสำหรับเด็ก ใช้ได้กับทั้ง iOS - Android เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถตรวจสอบข้อมูลการเข้ากันของยาชนิดได้สะดวก และรวดเร็ว จากการผสมข้อมูลจากแหล่งสืบค้น และประสบการณ์การใช้ยาในเด็ก ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ให้ผู้ป่วยเด็กได้รับยาอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด 6 เดือน ผู้ใช้งาน 15,630 ครั้ง จาก 177 ประเทศ คะแนนความพึงพอใจ 4.9/5</p>	
<p><b>ใช้หัตถ์ใหญ่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (pptvhd, line) นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ)</p> <p>- นพ.สกานต์ บุนนาค รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผย ใช้หัตถ์ใหญ่เกิดจากเชื้อ Influenza Virus ระบาดง่ายในช่วงเปลี่ยนฤดู โดยเฉพาะหน้าหนาว สามารถแพร่ผ่านละอองไอ จาม และการสัมผัสสิ่งของปนเปื้อนเชื้อ อากาศเด่นชัดคือ ไข้สูง ปวดเมื่อย ไอแห้ง คัดจมูก อาจเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอดอักเสบ สมออักเสบ กลุ่มเสี่ยงควรฉีดวัคซีนเป็นประจำทุกปี ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ควบคู่กับการ ล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากาก หลีกเลี่ยงที่แออัด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์</p>	
<p><b>บริการ 'ทันตกรรม' ให้เด็กในสถานพินิจฯ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (มติชน, dailynews, thailandplus, hfocus, thaipr)</p> <p>- ดร.นพ.ปองพล วรปานิ รองอธิบดีกรมอนามัย นางปริดา วิสาโรจน์ รองอธิบดีกรมพินิจฯ ทพ.อรุณพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. ร่วมแถลงความร่วมมือ (Kick off) การขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ ณ ศูนย์ฝึกฯชายบ้านกรูณา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ทั้งนี้ กรมอนามัยและภาคีเครือข่ายได้ร่วมกันพัฒนาโมเดลทันตกรรม รัฐ-เอกชน ร่วมดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรมตามชุดสิทธิประโยชน์อย่างเป็นระบบ โดยมีระบบสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำให้เด็กและเยาวชนในกลุ่มดังกล่าวสามารถดูแลสุขภาพช่องปากด้วยตนเอง (Self-care) และเพิ่มการเข้าถึงบริการทันตกรรม (Access to care) ได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม และสอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน ขั้นพื้นฐาน เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพช่องปากที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี</p>	
<p><b>เลขาธิการสปสช.วาระที่ 2</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) คอลัมน์ คนตามข่าว</p> <p>-ที่ประชุมบอร์ด สปสช.มี สมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. เป็นประธานบอร์ด สปสช. มีมติคัดเลือก นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี ให้ทำหน้าที่ เลขาธิการ สปสช. ต่อเป็นวาระที่ 2 โดยได้รับคะแนนสูงสุด จากผู้เข้ารับการสรรหารวม 3 คน นพ.จเด็จ ทำงานที่ สปสช. นับแต่ก่อตั้งในปี 2546 ในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริหารทั่วไป ในการร่วมบริหารและขับเคลื่อนระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2559 ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการ สปสช. ปี 2564 ได้รับเลือกเป็น เลขาธิการ สปสช. คนที่ 4 ได้รับความไว้วางใจจากที่ประชุมบอร์ด สปสช. ให้ทำหน้าที่เลขาธิการ สปสช. ต่อ อีก 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568</p>	
<p><b>กรรมการแพทยสภาชุดใหม่</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus)</p> <p>- ศ.คลินิก นพ. สุวัฒน์ เภยจพลพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมชั่วคราว กรรมการแพทยสภาชุดใหม่ ที่ได้รับการคัดเลือกไปเมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2568 ประกอบด้วยวาระ พ.ศ.2568-2570 มีมติรับรองการเลือกกรรมการเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้บริหารแพทยสภา ดังนี้ 1. ศ.เกียรติคุณ พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์ นายกแพทยสภา 2. ศ.ดร นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา อุปนายกแพทยสภาคนที่หนึ่ง 3. ศ.คลินิก นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์อุปนายกแพทยสภาคนที่สอง 4. พล.อ.อ.นพ.อิทธพร คณะเจริญ เลขาธิการแพทยสภา 5. รศ.นพ.วิสูตร พองศิริไพบุลย์ รองเลขาธิการแพทยสภา 6. รศ. นพ.ชนเมธ เตชะแสนศิริ เภรฎุญญิกแพทยสภา เป็นไปตาม พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม พ.ศ.2525 หมวด 3 คณะกรรมการแพทยสภา มาตรา 15 ให้ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2568 เป็นต้นไป มีวาระ 2 ปี</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (Ch7HD)</p> <p>-นพ.ชาติชาย อติชาติ แอดมินเพจ สลพ (ส่งเสริมการเลือกกรรมการแพทยสภา) ยื่นหนังสือถึงกรรมการแพทยสภาชุดใหม่ โดยเสนอความเห็นเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งกรรมการแพทยสภา พร้อมยื่นรายชื่อผู้สนับสนุนราว 300 รายชื่อแนะนำแบบ Party List หรือใช้วิธีเลือกแบบคู่นาน แบ่งสัดส่วนให้ผู้ลงสมัครอิสระเข้ารับตำแหน่ง</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ทำห้องสูบบุหรี่ในสนามบิน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์ ข่าวหุ้น) เว็บไซต์ (มติชน เดลินิวส์ บ้านเมือง ผู้จัดการ)</p> <p>-นายเกียรติ กิจมานะวัฒน์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ AOT เปิดเผยว่าตามที่มีการนำเสนอข่าวกรณี AOT เสนอขอให้พิจารณาอนุญาตให้มีการเปิดห้องสูบบุหรี่ภายในท่าอากาศยานนั้น เป็นผลมาจากมีการร้องเรียนจากผู้ใช้บริการสนามบิน โดยเฉพาะผู้โดยสารต่อเครื่อง (Connecting Flight) ที่ต้องใช้เวลารอเปลี่ยนเที่ยวบินเป็นเวลานาน รวมทั้งมีการตรวจพบการลักลอบสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ เช่น ในห้องสุขา เป็นต้น หรือการมีผู้โดยสารที่ยินยอมเสียค่าปรับ เพียงเพื่อที่จะสูบบุหรี่ได้ ซึ่งส่งผลต่อผู้โดยสารที่ไม่สูบบุหรี่ และกระทบกับคุณภาพอากาศโดยรวมของอาคารภายในท่าอากาศยาน รวมทั้งอาจมีเหตุระบบแจ้งเตือนเหตุเพลิงไหม้ทำงาน เนื่องจากตรวจพบควันบุหรี่ จึงมีการร้องเรียนและแจ้งความประสงค์ ให้ AOT และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดห้องสูบบุหรี่ให้บริการในอาคารผู้โดยสาร ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการขอให้ สธ.พิจารณาแก้ไขกฎกระทรวง ให้ท่าอากาศยานนานาชาติสามารถจัดให้มีห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารได้ โดย AOT ได้มีหนังสือนำเรียนอธิบดีกรมควบคุมโรค ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ (คพยช.) เพื่อขอแก้ไขปรับปรุงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และยานพาหนะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ท่าอากาศยานสามารถจัดให้มีห้องสูบบุหรี่ภายในอาคาร เป็นเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ได้</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(เดลินิวส์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ผู้จัดการ, HFocus)</p> <p>-ผศ.ดร.นพ.วิรัช เกษมทรัพย์ ผอ.ศจย.คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า รายงานของนายแพทย์ใหญ่กระทรวงสาธารณสุข สหรัฐอเมริกา ระบุว่า ไม่มีระดับความปลอดภัยของควันบุหรี่มือสอง การมีห้องสูบบุหรี่ไม่สามารถแก้ปัญหาอันตรายจากควันบุหรี่มือสองได้ เสนอให้ ทอท. ขยายอดบุหรี่ ผลิตภัณฑ์ทดแทนนิโคตินในสนามบิน คุ่มค่ากว่าทำห้องสูบบุหรี่ ไม่ก่อภาระโรคจากควันบุหรี่มือสอง-มือสาม ปลอดภัยทั้งพนักงาน ประชาชนในสนามบิน</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- รศ.ดร.เนาวรัตน์ เจริญค้า สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มีความกังวลเป็นอย่างมาก กรณี บ.ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เสนอขอให้พิจารณาอนุญาตให้มีการเปิดห้องสูบบุหรี่ภายในอาคารสนามบินสุวรรณภูมิได้ เพราะกฎหมายกำหนดไม่ให้มีห้องสูบบุหรี่ ในสนามบินทุกแห่งในประเทศไทย หากจะมีการแก้กฎหมายให้มีห้องสูบบุหรี่ในสนามบินอีก จะไม่เป็นผลดีต่อประเทศชาติ ที่พยายามสร้างมาตรฐานเป็นสนามบินคุณภาพ ปลอดภัยสำหรับทุกคน หากปล่อยให้เรื่องนี้สามารถทำได้ จะยิ่งทำให้สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ได้รับการประเมินคุณภาพมาตรฐาน</p>	
<p><b>รพ.นาโยง จังหวัดตรัง เปิดมินิธัญญารักษ์</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์)</p> <p>- โรงพยาบาลนาโยง เปิดมินิธัญญารักษ์ จำนวน 40 เตียง เพื่อดูแลผู้ป่วยที่มาจากกรณี RE x-ray ในกลุ่มเป้าหมายประชากรทั้งชายและหญิง อายุตั้งแต่ 12 ถึง 65 ปี จำนวน 30,268 คน พื้นที่ไข่แดงอำเภอนาโยง พบผู้ป่วยที่ปัสสาวะเป็นบวก จำนวน 397 คน สีเขียว 334 คน สีเหลือง 43 คน สีส้ม 17 คน และ สีแดง 5 คน</p>	
<p><b>โต้ข่าวสื่อชาวเมียนมามารักษาพยาบาลฝั่งไทยฟรี</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (Ch7HD)</p> <p>นายพิทักษ์พงษ์ จันทรแดง นพ.สสจ.ตาก เปิดเผยกับทีมข่าว 7HD ถึงกระแสข่าวคนเมียนมาข้ามมารักษาพยาบาลที่ฝั่งไทยฟรี เผยว่าปกติมีการให้บริการทั้งคนไทยและต่างชาติอยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีต่างชาติมารักษาฟรี ต่างชาติส่วนหนึ่งจะมีสิทธิ เช่น ชี้อัตราสุขภาพต่างดาว ส่วนผู้ที่ไม่มียุทธินจะมีการเรียกเก็บเงิน ส่วนกลุ่มที่เป็นคนไทยที่ยังไม่สามารถสืบทราบสัญชาติได้ก็จะมีกองทุนเฉพาะ</p>	
<p><b>ตรวจสอบโรงงานปล่อยน้ำเสีย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามรัฐ) เพจโจโจ</p> <p>- ผวจ.สมุทรสาคร พร้อมจนท.ฝ่ายปกครอง สนธิกำลังเข้าตรวจสอบโรงงานหมู่ 4 ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หลังชาวบ้านร้องเรียนว่าปล่อยน้ำเสีย มีกองขยะ กองอยู่หน้าโรงงาน ส่งกลิ่นเหม็น เมื่อตรวจสอบภายในโรงงาน พบมีการผลิตน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มปลอมเป็นจำนวนมากพร้อมส่งขาย พบเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์และมีการผลิต</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>คอมพิวเตอร์ไม่ได้ มอก. อีกด้วย ทั้งนี้ โรงงานไม่มีใบอนุญาต รง.4 ใบอนุญาต ออก.2 และตัวผลิตภัณฑ์ไม่พบทะเบียนสินค้า คนงานทั้งหมดเป็นแรงงานต่างด้าว 23 คน จึงนำตัวส่ง ตร.ตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมออกคำสั่งเบื้องต้นให้ปิดดำเนินการ 15 วัน เนื่องจากไม่มีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ</p>	
<p><b>สถานการณ์การพนัน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (hfocus )</p> <p>- สสส. ร่วมกับ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเด็กมีภูมิ Youth Club จัดแถลงผลการเฝ้าระวังเว็บไซต์พนัน ปี 2567 “พนันออนไลน์...สุดท้ายคือหายนะ” โดยนางก่องกาญจน์ ทักษิทธิฤทธิ์ ผอ.สำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสังคม สสส. กล่าวว่า สถานการณ์การพนันในสังคมไทยปี 2566 โดยศูนย์ศึกษาปัญหาการพนัน พบว่า คนไทยกว่า 99% มีบุคคลรอบตัวเล่นพนัน และในกลุ่มเด็ก และเยาวชนอายุ 15-25 ปี เห็นบุคคลรอบตัวเล่นพนันแล้วทำให้รู้สึกอยากเล่นตามถึง 47% นอกจากนี้ ยังพบนักพนันหน้าใหม่ ที่เล่นพนันออนไลน์เป็นครั้งแรกกว่า 700,000 คน โดยสล็อตแมชชีน คือเกมพนันที่ได้รับความนิยมสูงสุด สสส. สานพลังเครือข่ายเด็กมีภูมิ Youth Club - ยุวทัศน์ สร้างสังคมไทยปลอดพนัน ยื่นข้อเสนอปรับกฎหมายทันสมัย-ปราบปรามเชิงรุก-บำบัดนักพนัน</p>	
<p><b>เผายาเสพติด</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ผู้จัดการ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, แนวหน้า,สยามรัฐ, linetoday, ch3, ch7, สวพ.91, กรมประชาสัมพันธ์ )</p> <p>-ที่บริษัทอคคีปการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเผาทำลายยาเสพติดของกลาง น้ำหนักรวมกว่า 27 ตัน ยาเสพติดที่ถูกเผาทำลายในครั้งนี้ ประกอบด้วยยาบ้า 145 ล้านเม็ด, ไอซ์ 7.56 ตัน, เฮโรอีน 504.82 กิโลกรัม, เคตามีน 1,472.44 กิโลกรัม, โคเคน 5.99 กิโลกรัม, ยาอี 8.42 กิโลกรัม, สารผสม (Happy water) 8.97 กิโลกรัม และยาเสพติดประเภทอื่นๆ รวมน้ำหนักสุทธิ 23.08 ตัน และน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มกว่า 27.51 ตัน จาก 151 คดี ซึ่งเป็นผลจากการจับกุมทั่วประเทศในช่วงเดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2567 โดย ยาเสพติดทั้งหมดได้รับการตรวจพิสูจน์จากสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด สำนักงาน ป.ป.ส. และได้รับอนุมัติจากกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว เพื่อยืนยันชนิดและปริมาณก่อนทำลาย</p>	
<p><b>แนวปฏิบัติประกันสุขภาพ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ ( แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์ ,บ้านเมือง )</p> <p>-นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย แถลงแนวปฏิบัติประกันสุขภาพ ส่วนร่วมจ่าย (Copayment) ในเงื่อนไขการต่ออายุกรมธรรม์ครบรอบปีกรมธรรม์ประกันภัย (Renewal) ซึ่งจะใช้กับกรมธรรม์ประกันสุขภาพฉบับใหม่ที่เริ่มคุ้มครองตั้งแต่ 20 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป เพื่อการบริหารจัดการและสร้างความยั่งยืนของการประกันสุขภาพภายใต้มาตรฐานทางการแพทย์และความจำเป็นทางการแพทย์</p>	
<p><b>เชื้อใช้หวัดนกสายพันธุ์นกป่า</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thebangkokinsight, line, dailynews)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ รพ.รามาธิบดี โพสต์เฟซบุ๊ก เรื่องการแพร่ระบาดของไวรัสใช้หวัดนกสายพันธุ์ใหม่ D1.1 ในฝูงวัวนมที่รัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา ซึ่งสร้างความกังวลเกี่ยวกับความเสี่ยงในการแพร่เชื้อข้ามสายพันธุ์จากสัตว์สู่มนุษย์ ไวรัสสายพันธุ์ D1.1 นี้เคยพบในนกป่าและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่น ๆ ในอเมริกาเหนือ และมีรายงานการติดเชื้อรุนแรงในมนุษย์ เช่นกรณีผู้เสียชีวิตในรัฐลุยเซียนา สหรัฐอเมริกา ในเดือน ม.ค.68 การค้นพบนี้เป็นสัญญาณเตือนถึงความจำเป็นในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคจากสัตว์สู่มนุษย์อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการเกิดโรคระบาดที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในวงกว้าง</p>	
<p><b>ยูกันดาพบผู้ติดเชื้ออีโบลารายที่ 2</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (ผจก., ศูนย์ข่าวแอฟริกา, prd., js100, sondhitalk, news1live)</p> <p>- ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ Center for Medical Genomics รายงานว่า ประเทศยูกันดา พบผู้ติดเชื้ออีโบลารายที่ 2 ซึ่งก่อนหน้านี้บุรุษพยาบาลวัย 32 ปี เสียชีวิตจากอีโบล่า สะท้อนให้เห็นถึงความร้ายแรงของโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 70% ทั้งนี้เพิ่งพบการระบาดครั้งใหญ่เมื่อปี 2565 เพียง 2 ปีเท่านั้น ท่ามกลางวิกฤตนี้ยูกันดาได้เร่งควบคุมโรค</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
อย่างเข้มข้น มีการติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และเริ่มทดลองใช้วัคซีน IAVI rVSV $\Delta$ G-SUDV-GP แบบวงแหวนกับผู้สัมผัสใกล้ชิด 40 รายแรก พร้อมสำรองวัคซีนอีก 2,460 โดส	